

UBND TỈNH PHÚ YÊN
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số *1251* /SGDDĐT-TCCB
V/v ủy quyền ra Quyết định nâng lương
thường xuyên, thâm niên vượt khung
và phụ cấp thâm niên nhà giáo cho
viên chức và người lao động.

Phú Yên, ngày *17* tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

Căn cứ Quyết định số 840/QĐ-UBND ngày 18/06/2012 của UBND tỉnh Phú Yên về việc “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo” và Quyết định số 1088/QĐ-UBND ngày 26/06/2013 của UBND tỉnh Phú Yên về việc bổ sung “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo”.

Căn cứ Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND ngày 21/4/2014 của UBND tỉnh Phú Yên về việc “Ban hành quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương cán bộ, công chức, viên chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, cán bộ, công chức cấp xã và các chức danh lãnh đạo quản lý doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu thuộc UBND tỉnh Phú Yên”.

Để thuận lợi cho việc thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên, thâm niên vượt khung và phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với viên chức và người lao động. Sở Giáo dục và Đào tạo ủy quyền cho thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở ra Quyết định nâng bậc lương thường xuyên, thâm niên vượt khung và phụ cấp thâm niên nhà giáo cho viên chức và người lao động của đơn vị, kể từ thời gian nâng lương đợt 2 năm 2014. Trên cơ sở danh sách nâng lương thường xuyên, thâm niên vượt khung và phụ cấp thâm niên nhà giáo Sở Giáo dục và Đào tạo đã duyệt, thủ trưởng các đơn vị căn cứ theo danh sách này ra Quyết định cho viên chức và người lao động của đơn vị mình, từ cấp phó của đơn vị trở xuống. Riêng cấp trưởng của các đơn vị trực thuộc Sở, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định nâng bậc lương thường xuyên, thâm niên vượt khung và phụ cấp thâm niên nhà giáo.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị triển khai, thực hiện. Nếu có trở ngại, vướng mắc các đơn vị phản ánh về Sở GDĐT (Phòng TCCB) để phối hợp thực hiện. *Ngk*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website;
- Lưu: VT, TCCB. *b*

GIÁM ĐỐC



Phạm Văn Cường